



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ศธ.-ยูเนสโกทำหนังสือเด็ก สอนทักษะการใช้ชีวิตในสังคม

กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณจากยูเนสโกผลิตหนังสือนอกเวลา เด็ก 3 ช่วงชั้นปี ป.1- ม.3 เน้นสอนทักษะการใช้ชีวิตในสังคม สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยในโลกยุคไอที

อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาลวังทอง เจ้าของผลงานสี่สหายผจญภัย และอื่นๆ อีกไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเขียนหนังสืออ่านนอกเวลา ที่เน้นสอนทักษะชีวิต สำหรับเด็ก ป.1-ม.3 มีทั้งหมด 10 เล่ม ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การศึกษาวិทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยจะสอดแทรกเรื่องการให้ชีวิตให้อยู่รอดได้ หากโลกตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ หรือมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่คุ้นเคย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ เกิดภัยธรรมชาติ ดินถล่ม หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดฝัน

อ.ปรีดา กล่าวด้วยว่า หนังสือชุดนี้ เน้นสอนทักษะชีวิต การหาทางเอาตัวรอดในกรณีที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันใดอันหนึ่ง และแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภัยจากอินเทอร์เน็ต คนแปลกหน้า คนใกล้ตัว ให้รู้เท่าทันและเอาตัวรอดได้ ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทย ทำอะไรไม่ค่อยเป็น เพราะผู้ปกครองรักลูกมาก ไม่ให้ช่วยเหลือตนเองเลย ส่งผลให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ไม่มีความสามารถ เป็นห่วงห้อย หนังสือชุดนี้ จะเป็นการสอนตั้งแต่ระดับ ป.1 ไปเรื่อยๆ จนถึง ม.3 เด็กที่อ่านจะรู้ว่าเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวันที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งสมมติไว้ในหนังสือแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะแล้วเสร็จ

"ข้อมูลที่น่าสนใจเขียนหนังสือควรเกิดจากสถานการณ์จริงๆ จะได้ประโยชน์มาก ทำให้เด็กรักการอ่าน และสนุกไปกับเรื่องราวในหนังสืออีกด้วย ซึ่งก่อนที่จะผลิตหนังสือออกสู่ท้องตลาด ผมจะทดลองใช้กับเด็กในโรงเรียนอนุบาลที่รับเป็นที่ปรึกษาอยู่ 2 แห่ง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี เมื่อเห็นผลว่าได้รับการตอบรับที่ดี จึงจะผลิตเป็นรูปเล่มวางขาย" อ.ปรีดา กล่าว

ด้าน รศ.กุลวรา ขุพงษ์ไพโรจน์ หรือ "ป้ากุล" อาจารย์ประจำสาขาวิชาวารสารกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บอกว่าวัยเด็กช่างจดจำ ถ้าได้รับข้อมูลแบบไหน ก็จะจดจำไปจนโต ผู้ที่เขียนหนังสือเด็กต้องตระหนักว่าภาษาที่ใช้มีความจำเป็นมาก ต้องถูกต้อง รวมทั้งภาพประกอบหนังสือเด็กต้องสวยงาม มีชีวิตชีวา ดึงดูดให้อยากอ่านหนังสือ หากใช้คอมพิวเตอร์วาดรูป ไม่สมจริง เนื้อเรื่องกับภาพประกอบไม่สอดคล้องกัน ใช้ภาษาที่ผิด ใช้เครื่องหมายผิด ตัวหนังสือผิด จะทำให้เด็กจดจำและนำไปใช้แบบผิดๆ ได้ เพราะเด็กส่วนใหญ่จะชอบรูปภาพมากกว่าตัวหนังสือ